



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๒๑๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	นายกรัฐมนตรีสั่งการ กทม. ฉีดวัคซีน คลัสเตอร์ คลองเตยด่วน/ ยืนยันไม่ ล็อกดาวน์	แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, mgronline, dailynews, nationtv, js๑๐๐, innnews, thairath, bangkokbiznews, komchadluek	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค.ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ กทม.เร่งกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ชุมชนคลองเตยใน ๒ จุด คือ โลตัสพระราม ๔ และโรงเรียนคลองเตยวิทยา คาดจะฉีดได้ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ คน/วัน ขณะเดียวกัน ให้เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกประมาณ ๑,๐๐๐ คน/วัน จนถึงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ คาดจะฉีดได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน จากคนในชุมชน ๙๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ คลัสเตอร์คลองเตยไม่สามารถล็อกดาวน์ได้เหมือนที่ จ.สมุทรสาคร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทำความเข้าใจในการป้องกันตัวเอง พยายามหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน	<u>ด้านบวก</u> - จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด-๑๙เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานมัยและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และการบริการวัคซีนโควิด-๑๙ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตย และชุมชนอื่น ๆ ที่พบการแพร่ระบาดของกลุ่มเสี่ยง
๒	ผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ประชาชนในเขตปทุมวันและคลองเตย	ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, ไทยโพสต์, mcot, fm๙๑bkk, mthai, nationtv, naewna, thaipbs, js๑๐๐, innnews, siamrath, thansettakij, thaipbs, matichon, champlus, bangkokbiznews, prachachat, innnews, mgronline, ryt๙, thebangkokinsight,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ แก่ประชาชน โดยรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีววินิจฉัย บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และตลาดคลองเตย เขตคลองเตยว่า กทม.ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากกลุ่มเสี่ยงภายในชุมชนบ่อนไก่ โดยรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีววินิจฉัย ตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสสัมผัสสูงภายในชุมชนพื้นที่เขตปทุมวันและเขตคลองเตย เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธีการ SWAB ตามข้อสั่งการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีความเป็นห่วงในสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่คลองเตยและปทุมวัน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดระบบการรองรับบริการให้เหมาะสม รวมทั้งให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าหากติดเชื้อ กทม.พร้อมนำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับของอาการ พร้อมมอบยาฟ้าพิราเวียร์ให้แก่ผู้ป่วยตามระดับอาการที่แพทย์ประเมิน ซึ่ง กทม.ได้จัดซื้อยาดังกล่าวเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจเป็น Negative หรือไม่ติดเชื้อขอให้ไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ทุกคน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขต	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตคลองเตยและเขตปทุมวัน ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานมัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจคัดกรองเชิงรุกและการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตคลองเตยและเขตปทุมวัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thestandard, thairath, ch๗, dailynews, newtv, m๒fnews, thainews, posttoday amarintv, thansettakij, nationtv, moneyandbanking, workpointtoday, fm๙๑bkk	เพิ่มจุดบริการให้ทั่วถึง โดย กทม.ตั้งเป้าหมายจะฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ๕๐,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่		
๓	กทม.เปิด รพ.สนาม แห่งที่ ๕ รับผู้ป่วย โควิด-๑๙	มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, voice-tv, springnews, matichon, thairath, m๒fnews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อม โรงพยาบาล (รพ.) เอรಾವัด ๓ ซึ่งเป็น รพ.สนามของ กทม.แห่งที่ ๕ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง กทม.จึงจัดตั้ง รพ.เอรಾವัด ๓ ซึ่งเป็น รพ.สนาม โดยใช้พื้นที่ของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เปิดให้บริการผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง (โควิดเขียว) และสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย (โควิดเหลือง) เข้าดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในตลอด ๒๔ ชม. ใช้พื้นที่อาคารโรงยิมฯ ๔ อาคาร จัดแยกเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยชาย-หญิง รองรับผู้ป่วยได้ ๓๔๒ เตียง มีเครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องทำออกซิเจน และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.เจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้ดูแล พร้อมเปิดรับผู้ป่วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	<u>ด้านบวก</u> - เปิดให้บริการ รพ.สนามใน กรุงเทพฯ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ โรงพยาบาลสนามของ กทม. เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๔	กทม.เพิ่ม ช่องทางรับ ผู้ป่วยโควิด เข้ารักษา ผ่านไลน์ @bkkcovid๑	matichon, brickinfotv, bangkokbiznews, thailandplus, naewna, prachachat, innnews, dailynews, posttoday, thebangkokinsight,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า กทม.ได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ยังไม่เข้าระบบการรักษาเชิงรุก ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดช่องทางติดต่อผ่านสายด่วนศูนย์เอรಾವัด ๑๖๖๙ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา แจ้งข้อมูลให้ กทม.เข้าไปดำเนินการบริหารจัดการหาสถานพยาบาลที่เหมาะสม กับอาการของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ เพื่อขอเข้ารับการรักษา สำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อเพื่อขอเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาล สำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	๙connect ตอบกลับใน ๑ ชม.	js๑๐๐	- นอกจากนี้ ม.นวมินทร์ทราธิราช ได้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ รอเข้ารับการรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @bkkcovid๑๙connect ซึ่งได้รับการสนับสนุนพัฒนาระบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology) โดยกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับผู้ป่วย โควิด-๑๙ เชิงรุก เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่เร่งประสานผู้แจ้ง หรือผู้ป่วยกลับภายใน ๑ ชม.		ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @bkkcovid๑๙ connect ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ การส่งต่อและดูแลรักษา ผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	กทม.ประชุม หาข้อสรุป แนวทางให้ยา ฟาวิพิราเวียร์ ผู้ป่วยโควิด-๑๙	แนวหน้า, mgronline, thairath, ch๓plus, matichon, prachachat, isranews, bangkokbiznews, workpointtoday	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดประชุมแนวทางการ ให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ที่ศาลาว่าการ กทม.ในวันที่ (๕ พ.ค.๖๔) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ เช่น แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนราชวิทยาลัย จุฬารณย์ สมาคมออร์เวซแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมหารือ เพื่อหาข้อสรุป แนวทางที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้อายาฟาวิพิราเวียร์ที่ใช้ในการรักษา โควิด-๑๙ จะมีราคาสูงแต่ กทม.จะดำเนินการจัดหา เพื่อนำมาดูแลคนในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนที่ไม่ได้ติดเชื้อขอให้เข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนโควิด-๑๙	<u>ด้านบวก</u> -หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลาย ภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการให้ ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโรค โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเหมาะสม	- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการ หาหรือแนวทางการให้ยา ฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโรค โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
๖	๑๖ โครงการ ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพฯ ทยอยแล้วเสร็จ พ.ค.-ก.ย.๖๔	เดลินิวส์, matichon, prachachat, fm๙๑bkk, innews, homenayoo	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า สำนักงานระบายน้ำได้รายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะแล้วเสร็จภายในปี ๖๔ รวม ๑๖ โครงการ ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก ๔ จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ๑๑ จุด ประกอบด้วย งานก่อสร้างคันท่อระบบ (Pipe jacking) พร้อมบ่อสูบน้ำ ๑ แห่ง งานก่อสร้างบ่อหน่วยน้ำ (Water bank) ๒ แห่ง งานก่อสร้างและปรับปรุง ระบบแก้มลิงศาสตร์พระราช ๑ แห่ง งานก่อสร้างปรับปรุงและสถานีสูบน้ำ ๗ แห่ง เมื่อโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ ระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานระบายน้ำ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในพื้นที่ กรุงเทพฯ ที่จะแล้วเสร็จ ภายในปี ๖๔ รวม ๑๖ โครงการ ให้ประชาชนรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง
๗	ป.กทม. สั่ง ๕๐ เขต ตั้งศูนย์	มติชน, matichon, innews, mcot, naewna, thethaipress	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือแผนการตรวจคัด กรองโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.มอบหมายให้สำนักอนามัย (สนอ.) ประสานความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวง สาธารณสุข สุ่มตรวจประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙	<u>ด้านบวก</u> - จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙ ระดับเขต เพื่อบริหาร จัดการสถานการณ์การแพร่	-สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>ประสานงานค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุกในชุมชน</p>		<p>โดยจะดำเนินการในเขตที่คาดว่าจะเป็พื้นที่เสี่ยงก่อน โดยดำเนินการรูปแบบเดียวกับพื้นที่เขตคลองเตยเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะส่งรายชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อประสานผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา พร้อมส่งรายชื่อให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เพื่อประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรถรับผู้ติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการ</p> <p>- นอกจากนี้ ขอให้สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ระดับเขตเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมหาสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ ระหว่างรอนำส่งไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ดังเช่นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสะพานในการใช้พื้นที่ เพื่อเป็นจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อระหว่างรอนำส่งสถานพยาบาล โดยจุดพักคอยดังกล่าวควรเป็นสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจดูดซับฝุ่น หรือเชื้อโรค นอกจากนี้ ให้ประสานหน่วยงานความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อใช้ประโยชน์ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป</p>	<p>ระบอบโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>
๘	<p>กทม.ทำแผนควบคุมโควิด-๑๙ ชุมชนคลองเตย เติหน้าสอบสวนโรค เชื่อมโยง คลัสเตอร์ ทองหล่อ</p>	<p>แนวหน้า, สยามกีฬา, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, pptvhd๓๖, posttoday, bangkokbiznews, ch๗, dailynews, mgronline, matichon, brighttv, thansettakij, prachachat, tnnthailand, springnews, komchadluek, moneyandbanking</p>	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.เตรียมจัดทำแผนการควบคุมโควิด-๑๙ ในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ซึ่งจากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อพบทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ มีการระบาดจำนวนมาก ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ๗๐ ไร่ ชุมชนพัฒนาใหม่ และชุมชนริมคลองวัดสะพาน ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด ซึ่ง กทม.ต้องเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดให้ได้มากที่สุด เพื่อยุติการระบาด โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และสำนักงานเขตทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน (Covid manager) พาคนที่เป็กลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อ</p> <p>- นอกจากนี้ กทม.อยู่ระหว่างการขอจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เพิ่มเติมเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงจะเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีแผนการตรวจซ้ำในชุมชนเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในชุมชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กำหนดมาตรการเชิงรุกจัดทำแผนการควบคุมโควิด-๑๙ ในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน เชื่อมโยงการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตคลองเตย และปทุมวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นในกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	นายกฯ กำหนด ๘ มาตรการ ควบคุม คลัสเตอร์ โควิด-๑๙ คลองเตย	ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา tnnthailand, naewna, siamraht, posttoday, thaipost, prachacha, moneyandbanking, thailand.shafaqna, news.trueid, newtv	- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ถึงการกำหนดมาตรการ เพื่อควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนแออัด ดังนี้ (๑) ให้ตรวจเชิงรุกในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนทั้ง ๓๙ ชุมชน เน้น ๒๐ ชุมชนที่เกิดการระบาด โดยเร่งตรวจชุมชนที่มีการติดเชื้อให้ได้อย่างน้อย ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ คน/วัน โดยหน่วยเคลื่อนที่และรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน จะตรวจเชิงรุกให้ได้ อย่างน้อย ๒๐,๐๐๐ คน (๒) หากพบผู้ติดเชื้อให้แยกผู้ป่วยออกจากชุมชนตามระดับอาการ เขียว เหลือง แดง เพื่อให้ศูนย์เอราวัณส่งต่อเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลสำหรับกลุ่มนั้น ๆ โดยเบื้องต้นจะส่งตัวไปที่ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ ที่สนามกีฬาหิมิบุตร หรือศูนย์พักคอยการส่งตัวที่วัดสะพาน เขตพระโขนง หรือโรงพยาบาล (รพ.) สนามที่ จ.สมุทรสาคร (๓) กลุ่มสีแดง หรือกลุ่มติดเชื้อ และมีอาการหนัก จะถูกส่งต่อไปยัง รพ.ของ กทม.ทันที ซึ่งมีความเป็นห่วงผู้ป่วยในกลุ่มนี้มากที่สุด จึงได้เร่งรัดให้เตรียมโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหนักเพิ่มเติมให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. กทม.ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม ICU ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นอีก ๔๓๒ เตียง เชื่อมั่นจะช่วยให้ผู้ป่วยหนักได้รับการรักษาได้อย่างทันการณ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ (๔) กลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่ยังไม่พบว่าติดเชื้อ จะต้องกักตัวในบ้านจนกว่าจะได้รับการแจ้งผลและให้ผู้นำชุมชนช่วยเป็นผู้ประสานงานส่งอาหารให้ผู้กักตัว (๕) ในวันที่ ๔ พ.ค.ได้ระดมกำลัง ๑๐-๒๐ จุด เพื่อฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน/วัน รวมให้ได้อย่างน้อย ๕๐,๐๐๐ คน ภายใน ๒ สัปดาห์ และจะฉีดต่อไปให้ได้ถึง ๖๐% ของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย หรือประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน (๖) ให้เตรียมการจัดตั้ง รพ.สนามในพื้นที่เพิ่มเติม โดย กทม.และ กท.จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด (๗) ให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ในการส่งอุปกรณ์ป้องกันโรค อาหาร ยา และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้หน่วยงานที่ต้องลงพื้นที่และ (๘) ให้ทุกเขตในกรุงเทพฯ เตรียมการเชิงรุก โดยใช้รูปแบบ Model คลองเตย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคต	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดมาตรการเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนแก้ไข สถานการณ์โควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ตามแนวทางที่ นายกรัฐมนตรีสั่งการ